



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

V/v: Tổ chức Ngày hội “Chung tay vì sự sống” năm 2017

Sau Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định là thành phố thứ 3 trong cả nước tổ chức Ngày hội “Chung tay vì sự sống”. Ngày hội “Chung tay vì sự sống” năm 2017 sẽ diễn ra từ 07h30 – 12h00 ngày 17/11/2017 tại khuôn viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, số 257 đường Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Đến dự với Ngày hội có sự đại diện lãnh đạo: Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Bộ Y Tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND tỉnh Nam Định, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Lãnh đạo Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam, Hội vận động hiến tạng mô, tạng Việt Nam, Hội ghép tạng Việt Nam, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Nam Định, đại diện của 17 cơ sở Y tế có chức năng ghép mô, tạng...

Với sự tham gia của hơn 5.000 sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Nam Định, cùng tham dự đưa tin của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, tỉnh và các ca sĩ, nghệ sĩ đồng hành : Ca sĩ Tạ Quang Thắng, Nhóm Oplus, Kevin Triệu ... Ngày hội không chỉ tại nơi tổ chức mà còn lan tỏa ra khắp cả nước để nhân lên những tấm lòng nhân ái, tình yêu thương san sẻ người với người, đồng thời cũng thắp sáng thêm những niềm tin yêu cuộc sống về một ngày mai tươi sáng trong lòng mỗi người bệnh nhân suy mô, tạng hiện nay.

Nhân dịp ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam, Ngày hội “Chung tay vì sự sống” năm 2017 được tổ chức là một hoạt động ý nghĩa để sinh viên, người tham gia ngày hội được tri ân đến những người thầy, người cô muôn vàn kính yêu đã, đang hàng ngày miệt mài nuôi dưỡng lên những thế hệ tương lai của đất nước. Đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần tôn sư trọng đạo, lòng thương người sâu sắc của dân tộc Việt Nam qua phong trào đăng ký hiến tạng mô, tạng.

Với mong muốn truyền thông rộng rãi, kêu gọi cộng đồng, xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ cùng quan tâm và tìm hiểu về phong trào hiến tạng mô, tạng. Ban tổ chức Ngày hội hy vọng sẽ mang đến một không khí vui vẻ, sáng tạo và giao lưu cởi mở giữa những người tham gia. Đặc biệt, mọi người đều có thể đăng ký và cấp thẻ hiến tạng ngay tại Ngày hội.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến Chương trình, vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA VỀ GHÉP BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI

Số 40 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Ông. Cao Tiến Sỹ - Điện thoại: 0988 687 139

Ban tổ chức chương trình: Ông. Nguyễn Tiên Thành - Điện thoại: 0977 013 885